



หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา

ด่วนที่สุด

ที่ พง (กอปภ.จ.) ๐๐๒๑/ว.๑๓๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (กอปภ.จ.พง) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ กอปรกับประกาศกองอำนาจการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๖ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยกองอำนาจการน้ำแห่งชาติได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณต้นน้ำ จากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณี และจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศ ช่วง ๗ วัน ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุม และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร โดยในพื้นที่จังหวัดพังงา ให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง

จึงขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า และดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขัง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ในกรณีที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที

๒.กรณี.....

๒. กรณีคลื่นลมแรง ให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล และแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด กรณีการเดินทางเรือ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ แจ้งเตือนการเดินทางเรือ โดยให้ชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินทางโดยสาร เดินทางด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้น และหากสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรง ให้พิจารณาห้ามการเดินทางออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด กรณีลมพัดแรงหรือพื้นที่เสี่ยงเกิดวาตภัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและแจ้งประชาชนในการตรวจตรา ตัดแต่งต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่อาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือของประชาชน

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทางและหากเกิดสถานการณ์ขึ้นให้ดำเนินการตามหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (กอปก.จ.พง) ด่วนที่สุด ที่ พง (กอปก.จ.) ๐๐๒๑/ว ๐๙๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ



(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้อำนวยการจังหวัด

